



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. การฉีดวัคซีน

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, sondhitalk, thebangkokinsight)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา เผย 6 สาเหตุที่ทำให้โควิด 19 ระบาดลดลง ได้แก่ 1. ประชากรไทยส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันแล้วจากการติดเชื้อและฉีดวัคซีน 2. ช่วงที่นักเรียนส่วนใหญ่ปิดเทอมยาว และจะเริ่มระบาดใหม่หลังจากเปิดเทอมใหม่ 2-3 สัปดาห์ คือในเดือนมิ.ย. 3. ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วและติดเชื้อจะได้ภูมิคุ้มกันแบบลูกผสม ทั้งในระดับการป้องกันและระดับเซลล์ที่ช่วยในการหายของโรคหรือลดความรุนแรงได้ดีมาก การติดเชื้อซ้ำครั้งที่ 2 เกิดขึ้นได้แต่รุนแรงน้อยกว่าครั้งแรก 4. การติดเชื้อขณะนี้รุนแรงเฉพาะในผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้น้อยกว่า 3 เข็ม และอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เมื่อโรคไม่รุนแรงทำให้ประชากรส่วนใหญ่ถึงเลที่จะรับวัคซีนในเข็มต่อไป 5. มีการให้ข่าวทางสื่อออนไลน์มากมายถึงอาการข้างเคียงของวัคซีนโดยเฉพาะ mRNA ซึ่งต้องมีการพิสูจน์ ทำให้ผู้จะรับวัคซีนค้ำใจถึงอาการไม่พึงประสงค์มากขึ้น ถึงเลที่จะรับวัคซีน 6. ในผู้ที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้วและติดเชื้อมาแล้ว มีร่างกายแข็งแรงดี การให้วัคซีนประจำปี ไม่น่าจะแตกต่างกันในประสิทธิภาพของวัคซีน อาจจะต้องเอาอาการข้างเคียงของวัคซีนมาใช้พิจารณาในการตัดสินใจ

2. สเปรย์ป้องกันโควิด “Covitrapp”

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ ejan

-คุณกนกกรรณ์ ประสิทธิ์ดำรง ผอ.และฝ่ายบริหารด้านการตลาดภายในประเทศ บริษัท ไฮคอสมี่ จำกัด กล่าวถึงการวิจัยและคิดค้นสเปรย์พ่นจมูกยับยั้งโควิดที่สำเร็จเป็นที่แรกของโลกและตั้งชื่อว่า “Covitrapp” ว่าเป็นการร่วมมือโดย 5 องค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, ม.ศิลปากร, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, องค์กรเภสัชกรรม และบริษัทไฮโอไอโซ จำกัด โดยผลิตจากเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยที่หายจากโควิด โดยคัดเลือกเซลล์ที่ผลิตแอนติบอดีประสิทธิภาพสูง นำไปผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม เพื่อสร้างโคลนของเซลล์ที่สามารถผลิตภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้น เพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ทำให้สามารถป้องกันเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้ จากการทดสอบกับอาสาสมัครสามารถป้องกันเชื้อโควิดได้ทันทีที่พ่นจมูก มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ นาน 6 ชั่วโมง ขณะนี้ผ่านการรับรองจาก ออย.แล้ว มีวางขายที่ร้านสะดวกซื้อ ร้านยา ร้านค้าชั้นนำ และเตรียมส่งออกตลาดโลกต่อไป

3. สถานการณ์โลก

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทั่วโลกติดโควิด 19 เพิ่ม 100,803 คน ตายเพิ่ม 560 คน รวม 676,943,983 คน เสียชีวิตรวม 6,777,023 คน สูงสุด 5 อันดับแรกคือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา จำนวนติดเชื้อใหม่แต่ละวันมาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมร้อยละ 89.61 ของทั้งโลก เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 74.1 พร้อมเผยแพร่วิจัยใช้อินเตอร์เฟอรอน-แอลฟา (Interferon- α) วิธีรักษาใหม่ ลดโอกาสป่วยรักษาตัวใน รพ.ได้กว่า 50%

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของจีนเตือนว่าโลกอาจ่าพั้งต้นตระหนก เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดในจีน โดยขณะนี้ หลักๆ เป็นสายพันธุ์ BA.5.2 และ BF.7 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของไวรัสโอมิครอนที่ถูกรับในพื้นที่ยื่นๆ ของโลก

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, tnnthailand)

-อินเดีย ปรับมาตรการเข้าประเทศสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประกาศยกเลิกตรวจ RT-PCR ผู้เดินทางจาก 6 ประเทศ จีน สิงคโปร์ ฮองกง เกาหลี ไทย และญี่ปุ่น มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 66 นี้

-สิงคโปร์ ยกเลิกมาตรการคุมโควิด 19 ไม่บังคับนักท่องเที่ยวชาวโอมิครอนตรวจหาเชื้อ ซื้อประกันเดินทาง เลิกบังคับสวมหน้ากากเมื่ออยู่ระบบขนส่งสาธารณะ เริ่ม 13 ก.พ. 2566




กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. แอปอ้างกรมการแพทย์แผนไทยฯขายส่งเมล็ดพันธุ์กัญชา

สื่อที่แนะนำ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight,

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>mcot, thailandplus, isranews)</p> <p>- นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงว่า กรมฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กรณีมีหน่วยงานและบุคคล บางกลุ่มประชาสัมพันธ์ผ่านแอปฯ และโซเชียลมีเดีย ระบุมีโควิดแฝงพันธุ์กัญชาเพื่อจำหน่าย จัดสรรให้เกษตรกรนำไปปลูก เพื่อสร้างรายได้ และส่งช่อดอกกัญชาให้กรมฯ เพื่อผลิตตำรับยา กัญชา ทั้งนี้ การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชา ผู้ที่จำหน่ายต้อง เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช 2518 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>2. ตรวจเข้มร้านจำหน่ายสมุนไพรควบคุม(กัญชา)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, thejournalistclub)</p> <p>-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยฯ, อย., และตำรวจ สน.ลุมพินี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการจำหน่ายกัญชาแห่งหนึ่ง ย่านลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กรณีมีคลิป ลูกค้าชาวต่างชาติยื่นต่อแถวรอซื้อกัญชา และรวมกลุ่มสูบกัญชาในบริเวณสถานประกอบการแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ จากการ ตรวจสอบ พบสถานประกอบการมีการจำหน่ายกัญชา ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อการค้า (ภท.11) จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ และไม่พบว่ามีกรทำ ประคบ ประคบ หรือการจำหน่ายอาหารประเภทปรุง สำเร็จหรือเครื่องดื่มที่ผสมกัญชาแต่อย่างใด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีทุกช่อง, thaigov, ch7)</p> <p>- นายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยม รพ. สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการ “สุขภาพะดี ทำดีเพื่อน้อง” นำภาคีเครือข่ายออกคัด กรอง และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียน สร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพคนในชุมชนอย่างยั่งยืน</p>	-
<p>เหตุแผ่นดินไหวประเทศตุรกี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ch7, hfocus, js100, TNN)</p> <p>- ประธานาธิบดีตุรกีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว พร้อมยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลล้มเหลวในการ ช่วยเหลือประชาชน ด้าน จนท.กู้ภัยและจนท.แพทย์ แจ้งการค้นหาผู้ประสบเหตุเป็นวันที่ 3 พบผู้เสียชีวิตในตุรกี 12,837 ศพ และในซีเรียอย่างน้อย 3,162 ศพ ยอดรวมกว่า 16,000 ศพ ทั้งนี้ มีรายงานพบผู้เสียชีวิตชาวไทย 1 ราย คือ น.ส.ชไมพร หอม สันเทียะ อายุ 28 ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ 1 บ้านห้วยแอ่ง.ห้วยแอ่ง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มอบความช่วยเหลือในนามรัฐบาลไทย เบื้องต้นจำนวน 5 ล้านบาทแก่รัฐบาลตุรกี และรับทราบกรณีมีสตรีชาวไทยเสียชีวิต พร้อมสั่งการให้.ต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เร่งประสานงาน กับทางการตุรกีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้ช่วยเหลือชาวไทยประมาณ 30 คน ทั้งนี้ ไทยได้จัดตั้งทีมหน่วยกู้ภัย ลูกเงิน จำนวน 42 นาย (ในคืนวันที่ 9 ก.พ. 66) เดินทางไปตุรกี พร้อมสิ่งของสำหรับการกู้ภัยและเวชภัณฑ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง TNN , มติชน, แนวหน้า, ผจก., ข่าวสด, คมชัดลึก, amarintv, ch3plus, bangkokbiznews, tnn, js100, mono29, thebangkokinsight, hfocus, thestandard, ch7, mcot, thailandplus, thaigov)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ประชุมหารือร่วมกับกรมยุโรป กต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา สนับสนุนความช่วยเหลือเบื้องต้น 4 ส่วน ได้แก่ 1.การส่งทีม Urban Search and Rescue (USAR) หรือทีมค้นหาผู้กัก โดย กรมป้องกันฯ มีบุคลากรแพทย์ พยาบาลกู้ชีพ และเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน ของกรมการแพทย์ 3 คนร่วมทีม 2.การสนับสนุนครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ตามที่สถานทูตตุรกีส่งรายการมา 215 รายการ สธ.สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์วงเงิน 5 - 6 ล้านบาท คาดใช้ เวลาไม่เกิน1 สัปดาห์ ส่วนซีเรียไม่มีสถานทูตไทย การดำเนินการขอให้พิจารณาผ่านสถานทูตไทย ณ กรุงเตหะราน ประเทศ อิหร่าน 3.การสนับสนุนทีมแพทย์เบื้องต้น โดยทีมแพทย์ทหารจัดส่งทีม MERT (Medical Emergency Response Team) ประมาณ 25 นาย และ 4.สธ.จะเตรียมความพร้อมทีม Thailand EMT (Emergency Medical Team) อยู่ระหว่างระดมทีม สรุปลงแผนและแนวทางการปฏิบัติ มี 32 คน เป็นสหวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาลกู้ชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เวชกิกฉุกเฉิน เทคนิคการแพทย์ วิศวกร บุคลากรอื่นๆ ทั้งนี้ จะประชุมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมอบกรมการแพทย์เป็นผู้ประสานหลัก กับ ก.กลาโหม ในการสนับสนุนทีมแพทย์</p>	
<p>ปลัด สธ. ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านโป่ง และติดตามเหตุเพลิงไหม้ ห้องฉุกเฉิน รพ.ดำเนินสะดวก โดยปรับใช้พื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายเป็นจุดให้บริการฉุกเฉินแทน ให้บริการได้ตามปกติ กำชับซ่อมแผนเผชิญเหตุ จัดทำคู่มือเพื่อป้องกันการเกิดเหตุในอนาคต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์</p>	
<p>กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ ศธ.คัดกรองสุขภาพจิตวัยรุ่น ชี โควิดทำเด็กไทย 15 ปี คะแนนต่ำสุด สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (แนวหน้า, พิมพ์ไทย, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, ผจก., Radio-สวท.,ทีวีช่อง NBT, hfocus) - พญ.อัมพร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการคู่มือช่วยดูแลจิตใจก้าวสู่คนไทยคุณภาพระหว่างกรมสุขภาพจิต สธ. กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศธ. ว่า ที่ผ่านมาความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ่น โดยทั่วโลกคาดการณ์ว่าหลังโควิด 19 จะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา ซึ่งผลการสำรวจสุขภาพจิตเมื่อปี 65 พบกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี มีคะแนนต่ำสุด จึงหารือกับ ศธ. เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพจิต มีการคัดกรองเบื้องต้น จะทำให้ช่วยเหลือเด็กได้ทุกครั้งที่เกิดปัญหา วัยรุ่นได้เรียนรู้ เข้าใจตัวเองมากขึ้น เข้าใจพ่อแม่ และวิธีการตอบสนองคนรอบข้างอย่างเหมาะสม</p>	
<p>อาการกลัวคณิตศาสตร์ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก - ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโหมก กรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 'อาการกลัวคณิตศาสตร์' ว่าเป็นหนึ่งในภาวะของโรควิตกกังวล โดยเฉพาะระบบการศึกษาของไทยมีการแข่งขันสูง รวมทั้งมีปัจจัยที่กระตุ้นให้เด็กมี 'อาการกลัวคณิตศาสตร์' หรือการให้เด็กออกไปแก้โจทย์หน้าห้องเรียน ส่งผลให้เด็กเกิดความไม่มั่นใจ รวมถึงการเปรียบเทียบของสังคม ความกดดันจากครอบครัวมีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กเกิดความวิตกกังวลเรื่องการเรียน วิธีการแก้ไขครอบครัวควรสังเกตสีหน้า ท่าทาง ความหวาดกลัวการไปโรงเรียน หากพบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำคือการรับฟังและเข้าใจเด็ก หากไม่สามารถแก้ไขได้ควรพบจิตแพทย์ทันที</p>	
<p>โรคใบโพล่า สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv - พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยโรคใบโพล่า มีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า แนะนำคนใกล้ชิดสังเกตอารมณ์ ทั้งนี้ โรคนี้สามารถรักษาหายได้โดยพบจิตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ</p>	
<p>แบคทีเรียจากธนบัตร สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ รพ.วิภาวดี - พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ ผอ.สำนักที่ปรึกษากรมอนามัย กล่าวว่า ผลการศึกษาของคณะนักวิทยาศาสตร์ ม.ออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ระบุบนธนบัตร 1 ใบ จะมีเชื้อแบคทีเรียสะสมโดยเฉลี่ย 2.6 หมื่นตัวเสี่ยงทำให้คนป่วยได้ โดยเฉพาะโรคท้องร่วงและปอดบวม แนะนำให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ 50% ปอดบวม 25%</p>	
<p>โรค Karoshi สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, Radio-สวท.,ทีวีช่อง NBT, hfocus, newtv, bangkokbiznews, workpointtoday, amarintv, sondhitalk, mcot) - นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ห่วงใยคนทำงานหนักจนเกิด โรค Karoshi หรือ ทำงานจนตาย เป็นการที่ทำงานหนักจนเกิดโรคทางหัวใจและเส้นเลือดสมอง โดยพบปัจจัยสำคัญคือ ระยะเวลาทำงานที่ยาวนาน และมีความเครียดในงานมากเกินไป แนะนำให้ทำงานอย่างมีสติ หาเวลาหยุดพักร้อนเป็นเวลาหลายวัน และพยายามหาเวลาให้กับครอบครัว</p>	
<p>WHOจับตาไทยรับมือสังคมสูงวัย สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า) -องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่บทความ Thailand's leadership and innovations towards healthy ageing ระบุว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเร็วที่สุดในโลก โดยตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งมีผู้สูงอายุร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ในทศวรรษหน้า โดยปัจจุบัน ตามรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไทยมีผู้สูงอายุ 12 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 67 ล้านคน ด้วยความก้าวหน้าของระบบการรักษาพยาบาล ทำให้จำนวนและสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทั้งนี้การจัดการกับความท้าทายที่ต้องเผชิญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุหนึ่งในความริเริ่มที่สำคัญของอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำ คือการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการสูงวัยและนวัตกรรมเชิงรุก (ACAI) ในปี 2561 มีเป้าหมายผลักดันการส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีในภูมิภาค โดยใช้แนวทางที่ครอบคลุมและความร่วมมือในระดับภูมิภาค จุดมุ่งหมายคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุและปูทางให้ไทยและอาเซียนเข้าสู่สังคม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สูงวัย นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปลายเดือน พ.ศ. 2563 ACAI ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและการประชุมที่ปรึกษาหลายชุด เพื่อทบทวนนโยบายระดับชาติของอาเซียน เกี่ยวกับผู้สูงอายุและความพร้อมของโครงการหลังโควิด-19 และความคิตรีเริ่มสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการเกี่ยวกับการสูงวัยและนวัตกรรมในปี 2564</p> <p>สกานต์ บุนนาค (Sakam Bunnag) กรรมการบริหาร ACAI (เฉพาะกาล) กล่าวว่า องค์กรระหว่างประเทศจะมุ่งเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในระยะพักฟื้นจากโควิด-19 ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญไม่เฉพาะในอาเซียน แต่รวมถึงทั่วโลกด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราพัฒนากลไกการให้บริการใหม่ๆ เช่น การแพทย์ทางไกลเพื่อให้บริการทุกคนได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการชะลอวัยได้เช่นกัน โดยในช่วง 5 ปีแรกของ ACAI รัฐบาลไทยจะให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อสนับสนุนงานและกิจกรรมของ ACAI และจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยสมัครใจจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนใน</p>	
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคพิษสุนัขบ้าว่า จากข้อมูลพบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยพบที่ จ.บุรีรัมย์ 5 ตัวอย่าง, จ.สุรินทร์ 5 ตัวอย่าง และผู้สัมผัสโรคทั้งสิ้น 74 ราย โดยพบที่ จ. สุรินทร์ 67 ราย, จ.บุรีรัมย์ 7 ราย และผู้สัมผัสโรคทุกรายได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ แนะนำให้นำสัตว์เลี้ยงฉีดยาป้องกัน หากถูกสัตว์กัดให้พบแพทย์</p>	
<p>เตรียมตัวหนาว</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(pptvhd36)</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยา คาดสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า มวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีน ปกคลุมไทยตอนบน ส่งผลอุณหภูมิลดลง 1- 4 องศาฯ 14-15 ก.พ.นี้</p>	
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายเทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผอ.WHO ออกคำเตือนให้ทั่วโลกเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้หวัดนก ขณะที่พบว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ได้เกิดการกลายพันธุ์จนสามารถ 'กระโดดข้าม' มาติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้ว</p>	
<p>อหิวาตกโรค</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- รอยเตอร์รายงานความคืบหน้าการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศมาลาวี ทวีปแอฟริกาว่า หน่วยงานสาธารณสุขของมาลาวี ตั้งแต่เดือนมี.ค. 2565 พบผู้ป่วยอหิวาตกโรคแล้ว 40,284 คน ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 1,316 ราย โดยพบผู้ป่วยใหม่เฉลี่ย 500 คนต่อวัน ถือเป็นภาระระบาดของอหิวาตกโรคครั้งรุนแรงที่สุดในมาลาวี</p>	